

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ส่งออกต่ำสุดรอบ 3 ปี สิงหาคมยังไม่มีรัฐบาลติดลบ 3%



รองศาสตราจารย์ ดร.อัถพ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยทั้งปี 2566 และครึ่งหลังของปี 2566 ภายใต้การเมืองที่ไม่แน่นอน และจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทำให้ประเทศไทยต้องมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนภาคการส่งออกต่อ สำหรับการ

คาดการณ์แบ่งออก 2 กรณี โดย 1.กรณีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายในเดือนสิงหาคม 2566 คาดว่ามูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดโลกในปี 2566 จะมีมูลค่าเท่ากับ 283,738 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ระหว่าง 282,038-289,422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือหดตัว -1.2% ถือเป็นกรณีหดตัวในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยในกรอบติดลบ 1.8% หรือบวก 0.8% โดยครึ่งหลังของปี 2566 คาดว่าจะมีมูลค่าเท่ากับ 142,244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 3.1%

กรณี 2.หากยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงอยู่หลังเดือนสิงหาคมต่อไป จะทำให้การส่งออกติดลบมากขึ้นประมาณ 2.5% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาดโลกในปี 2566 จะมีมูลค่าเท่ากับ 279,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบประเทศโดยตรงและเข้ามาขับเคลื่อนทิศทางการส่งออก จากปัญหาภายนอกประเทศไทยรุนแรงมากอยู่แล้วโดยมีค่าเฉลี่ยในกรอบติดลบ 1.9-3.1%

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการส่งออกไทยที่สำคัญคือ 1.เศรษฐกิจโลก และคู่ค้าสำคัญชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐมีความเสี่ยงเศรษฐกิจจะถดถอย 2.เศรษฐกิจจีนขยายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 5% เนื่องจากจากการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวโดยสินค้าไทยส่งออกไปจีน สัดส่วน 12-13% 3.การเมืองที่ยังไม่ชัดเจนจากการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า 4.อัตราการว่างงานของประเทศคู่ค้าที่สูงขึ้นรายได้ต่อหัวของผู้บริโภคทั่วโลกติดลบ 1% มีผลต่อคำสั่งซื้อสินค้า 5.ค่าเงินที่ผันผวนจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐที่ทรงตัวในระดับสูง 5.25% และมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น 6.เอลนีโญส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรหด ติดลบ 2.7-10.9% คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1 แสนล้านบาท และ 7.ราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเฉลี่ย 70-90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

“สถานการณ์เอลนีโญ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงเพราะกระทบกับสินค้าเกษตรทุกตัวเช่น ข้าว ยางพารา พืชผักผลไม้ เนื่องจากการทำเกษตรปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำ ดังนั้น รัฐบาลใหม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อย่างหนัก และเตรียมแผนรับมือในการจัดการน้ำ ต้องปรับนโยบายเกษตรแบบ 360 องศา ภาคเกษตรไทยจะรอดหรือไม่รอดใน 3-5 ปีข้างหน้า ในขณะที่เดียวกันเวียดนามได้เตรียมลดการส่งออกข้าว เพื่อบริหารให้มีเพียงพอกับคนในประเทศรวมถึงการวิจัยพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป” ดร.อัถพ์ กล่าว

รศ.ดร.อัทธ์กล่าวว่า ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการส่งออกที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1.ต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น ค่าไฟฟ้า พลังงาน และค่าจ้าง 2.Inflation หรือ Disinflation 3.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ จีน สหรัฐ ขัดแย้งทุกมิติ 4.สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อส่งออกไทยหายไป 4 หมื่นล้านบาท 5.การลดการพึ่งพิงเงินสกุลดอลลาร์(De-Dollarization) ถ้าเราไม่เตรียมตัวจะค้าขายกับจีนยากขึ้น

วันเดียวกัน นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มของค่าเงินบาทมีไม่แน่นอนการแข็งค่าที่ชัดเจนมากกว่าที่คาดไว้มาก ทำให้เงินบาทสามารถแข็งค่าหลุดทุกโซนแนวรับที่ประเมินไว้ และที่สำคัญควรติดตามผลการโหวตนายกรอบที่ 2 ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินบาทเผชิญความผันผวนในช่วงตลาดทยอยรับรู้ผลการโหวตได้

ด้านนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงปัญหาสังคมอื่นๆ ที่รออยู่มากมาย ควรจะมีทางออกที่ประเทศจะบอบช้ำน้อยที่สุด ทุกฝ่ายจะได้มีสติในการตัดสินใจ และยอมถอยคนละครึ่งก้าว โดย 1.กลไก ส.ส. รวบรวมเสียงพรรคร่วมรัฐบาลให้กว่า 312 เสียง และจัดทำนโยบายรัฐบาลที่เดินสายกลาง ไม่สุดโต่งจนเกินไป 2.กลไก ส.ว. ที่มีวุฒิภาวะที่ดี และ 3.ประชาชนและกองเชียร์ของทุกฝ่ายควรส่งเสียงเชียร์อย่างมีความอดทน และไม่สร้างเงื่อนไขให้นำไปสู่ความรุนแรงใดๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีทางออกทางการเมือง และอนาคตที่ดีของประเทศไทย

สศก.มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม วัสดุเหลือใช้การเกษตร-ลดต้นทุน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยในปีงบประมาณ 2566 โครงการฯ ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ 77 จังหวัด

ทั่วประเทศ เกษตรกร 24,900 ราย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ การจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น

จากการติดตามโครงการฯ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566) ภาพรวมโครงการทั้งประเทศ พบว่าสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เกษตรกรแล้ว 21,271 ราย (ร้อยละ 85.43 ของเป้าหมาย 24,900 ราย) ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการแล้ว 4,878 ราย(ร้อยละ 64.18 ของเป้าหมาย 7,600 ราย) นอกจากนี้ยังเปิดศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) 14 แห่ง โดยผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อให้เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรมาใช้บริการแล้ว 993 ราย (ร้อยละ 70.93 ของเป้าหมาย 1,400 ราย)

เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 74 ราย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และจันทบุรี เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2566 พบว่า หลังจากการดำเนินโครงการ เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายด้านอาหาร เพื่อบริโภคและลดรายจ่ายปัจจัยการผลิต เช่น เห็ดตะกร้า พืชผักสวนครัว ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย อินทรีย์ ลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 1,124 บาท/ครัวเรือน/ปี และสามารถลดค่าใช้จ่ายโดย เปลี่ยนมาใช้บริการยืมเครื่องจักรกลตามโครงการฯ ทดแทนเพื่อจัดการฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายได้ 7,425 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่งผลให้ภาพรวมทั้ง 2 กิจกรรม สามารถลดรายจ่ายได้ทั้งสิ้น 8,549 บาท/ครัวเรือน/ปี รวมถึงสามารถสร้างรายได้เสริมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ผลิตกระถางต้นไม้จากฟางข้าวจำหน่ายในตลาดชุมชน ได้เฉลี่ย 720 บาท/ครัวเรือน/ปี

ทั้งนี้ ภาพรวมโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ในระดับมากที่สุดโดยเห็นว่า สามารถจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างเอกชนมาจัดการวัสดุเหลือใช้ จึงอยากให้มีการสนับสนุนจากโครงการฯ ต่อเนื่อง และต่อยอดจากกิจกรรมที่ทำอยู่เพื่อให้เกิดผลยิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดการแปลงเรียนรู้ฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบ อุดมกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ ทาง สศก.มีแผนจะติดตามประเมินกิจกรรมโครงการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ในพื้นที่ จ.ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และเชียงใหม่ ต่อไป